

CÔNG BỐ THÔNG TIN VỀ NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh**

Thực hiện Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 05/04/2012 hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần FPT xin thông báo nghị quyết Hội đồng Quản trị như sau:

Ngày 28/4/2014, Hội đồng Quản trị FPT đã thông qua Nghị quyết số 2.04-2014/NQ-HĐQT/FPT về việc bổ nhiệm ông Dương Dũng Triều làm Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa và ông Nguyễn Khắc Thành làm Phó Tổng Giám đốc phụ trách nguồn lực Toàn cầu hóa.

Việc bổ nhiệm này nằm trong chương trình "Quy hoạch và Luân chuyển lãnh đạo FPT" được FPT ban hành giữa tháng 3/2014. Theo đó, lãnh đạo FPT các cấp sẽ được luân chuyển trong các mảng kinh doanh của Tập đoàn để tạo sự trải nghiệm đa dạng và nâng cao năng lực điều hành.

Ngoài ra, việc bổ nhiệm hai Phó Tổng Giám đốc chuyên trách toàn cầu hóa sẽ góp phần thúc đẩy việc thực thi chiến lược Toàn cầu hóa của FPT.

Nghị quyết sẽ có hiệu lực từ ngày 28/4/2014.

Ông Dương Dũng Triều sinh năm 1973, gia nhập FPT ngay sau khi tốt nghiệp trường ĐH Bách Khoa Hà Nội năm 1995. Ông là người có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý triển khai các dự án CNTT lớn của FPT trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, thuế tại thị trường trong nước và nước ngoài. Trong quá trình làm việc tại FPT, ông đã trải qua nhiều vị trí quan trọng như Phó Giám đốc Trung tâm Phần mềm số 3 thuộc FPT; Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm FPT (FSS); Phó Tổng Giám đốc FPT IS và Tổng Giám đốc FPT IS.

Ông Nguyễn Khắc Thành sinh năm 1964, gia nhập FPT năm 1991. Ông tốt nghiệp cử nhân Toán tại Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcova Lomonosov (MGU) năm 1987 và hoàn thành luận án Phó Tiến sỹ Toán Lý của trường này năm 1990. Ông là một trong những người đầu tiên đảm nhiệm hướng kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục của FPT và là người có năng lực trong việc tập hợp lực lượng và phát huy tài năng của đội ngũ nhân viên. Ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí




quan trọng tại FPT như Phó Giám đốc đơn vị sản xuất phần mềm của FPT; Giám đốc Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế; Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT.

Với nghị quyết này, hiện tại FPT có 4 Phó Tổng Giám đốc là bà Chu Thị Thanh Hà, Ông Nguyễn Thế Phương, Ông Dương Dũng Triều và ông Nguyễn Khắc Thành.

Xin chân thành cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như nơi gửi;
- Lưu VP, FCC

CÔNG TY CỔ PHẦN FPT
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

BUI NGUYỄN PHƯƠNG CHÂU

248/147
IG TY
PHÂN
PT
Y - TP.

THÔNG TIN THÊM VỀ HAI PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC FPT

Ông Dương Dũng Triều

Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa FPT

Năm sinh 1973

Ông Dương Dũng Triều (sinh năm 1973) là người có nhiều kinh nghiệm trong việc quản lý triển khai các dự án CNTT lớn của FPT trong lĩnh vực ngân hàng, viễn thông, thuế tại thị trường trong nước và nước ngoài.

Ông gia nhập FPT năm 1995, ngay sau khi tốt nghiệp ĐH Bách khoa Hà Nội với vị trí lập trình viên. Năm 2000, ông được bổ nhiệm vị trí Phó Giám đốc Trung tâm Phần mềm số 3 thuộc FPT. Ông đã có những đóng góp quan trọng cho Trung tâm trong việc triển khai nhiều dự án lớn với các khách hàng trong nước và mở rộng thị trường xuất khẩu các giải pháp phần mềm trong lĩnh vực ngân hàng sang Campuchia và Lào.

Từ năm 2003-2006, ông giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm FPT (FSS). Ở cương vị này, ông đã đưa FSS trở thành công ty phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực dịch vụ phần mềm tại Việt Nam. Năm 2004, FSS đã đạt huy chương vàng ICT Việt Nam cho công ty phần mềm có tổng doanh số năm 2003 trên 7,5 tỷ đồng và bằng khen của Bộ Thương mại về thành tích xuất khẩu phần mềm năm 2005.

Từ năm 2007-2010, ông được bổ nhiệm làm Phó Tổng Giám đốc FPT IS và từ năm 2010 đến nay, ông giữ vị trí Tổng Giám đốc FPT IS. Trong giai đoạn này, ông đã có những đóng góp quan trọng trong việc mở rộng hoạt động của FPT IS tại thị trường nước ngoài. Ông đã góp phần đưa FPT IS trở thành tổng thầu của nhiều dự án CNTT lớn như dự án Ứng dụng Quản lý Thuế thu nhập cá nhân (PIT) cho ngành Thuế, dự án ERP (Enterprise Resource Planning – Quản lý nguồn lực doanh nghiệp) cho Tập đoàn Petrolimex, dự án Xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quản lý giấy phép lái xe cho Tổng cục Đường bộ Việt Nam... Đặc biệt, tháng 1/2014, FPT IS đã ký được hợp đồng toàn cầu hóa lớn nhất của FPT từ trước tới nay trị giá gần 10 triệu USD với Bộ Kinh tế & Tài chính Campuchia.

Quá trình công tác:

- Tháng 4/2014: Phó Tổng Giám đốc Toàn cầu hóa FPT
- 2010 – 2014: Tổng Giám đốc Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS)
- 2007 – 2010: Phó Tổng Giám đốc FPT IS
- 2003 – 2006: Tổng Giám đốc Công ty Giải pháp Phần mềm FPT
- 2000 – 2003: Phó Giám đốc Trung tâm Phần mềm số 3 thuộc FPT
- 1998 – 1999: Trưởng nhóm Phát triển sản phẩm thuộc Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm FPT
- 1996 – 1998: Trưởng nhóm Phần mềm dịch vụ trên mạng thuộc Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm FPT
- 1995 – 1996: Lập trình viên thuộc Xí nghiệp Giải pháp Phần mềm FPT

Ông Nguyễn Khắc Thành

Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa FPT

Năm sinh 1964

Ông Nguyễn Khắc Thành (sinh năm 1964) là một trong những người đầu tiên đảm nhiệm hướng kinh doanh mới trong lĩnh vực giáo dục của FPT và là người có năng lực trong việc tập hợp lực lượng và phát huy tài năng của đội ngũ nhân viên.

Năm 1991, ông gia nhập FPT và đảm nhiệm vị trí Phó Giám đốc Đơn vị Sản xuất phần mềm của FPT, trực tiếp tham gia đảm bảo nguồn nhân lực cho mảng xuất khẩu phần mềm.

Từ năm 1999-2004, ông đảm nhận vị trí Giám đốc Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế, theo mô hình franchise của Aptech (Ấn Độ). Ông đã đưa Aptech trở thành đơn vị đào tạo lập trình viên quốc tế số 1 tại Việt Nam. Ông cũng tham gia và có những đóng góp quan trọng trong việc từng bước mở rộng các ngành đào tạo và phát triển thành trường Đại học FPT và các bậc đào tạo như hiện nay.

Từ năm 2006 đến nay ông là Phó Hiệu trưởng trường Đại học FPT. Ông Thành tốt nghiệp cử nhân Toán tại Đại học Tổng hợp quốc gia Matxcova Lomonosov (MGU) năm 1987 và hoàn thành luận án Phó Tiến sỹ Toán Lý của trường này năm 1990.

Ông là một trong những thành viên sáng lập ra Đại học FPT, tham gia xây dựng và phát triển hệ cao đẳng thực hành, trung học phổ thông.

Trong quá trình xây dựng hệ thống các Trung tâm đào tạo và tham gia quản lý điều hành trường đại học FPT, ông đã trực tiếp tham gia thiết lập hệ thống quản trị, điều phối và vận hành các hoạt động nội bộ, xây dựng đội ngũ cốt cán để có thể nhanh chóng nhân rộng mô hình trung tâm và trường. Ông có nhiều trải nghiệm trong việc áp dụng mô hình quản trị quốc tế, các chuẩn mực giáo dục đào tạo tiên tiến trên thế giới thông qua hoạt động hợp tác, liên thông, và xuất khẩu giáo dục, ...

Quá trình công tác:

- Tháng 4/2014: Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nguồn lực Toàn cầu hóa FPT
- 2006 – 2014: Phó Hiệu Trưởng Trường Đại học FPT, Phó Chủ tịch HĐQT Trường ĐH FPT nhiệm kỳ 2011-2016
- 2004 – 2006: Phó Tổng Giám đốc Học viện Quốc Tế FPT, Giám đốc Trung tâm đào tạo mỹ thuật đa phương tiện FPT Arena
- 1999 – 2004: Giám đốc Trung tâm đào tạo lập trình viên quốc tế FPT Aptech
- 1991 – 1999: Phó Giám đốc Xí nghiệp giải pháp phần mềm FPT